



สมาคมการบริหารโรงแรมไทย

Thai Hotel and Hospitality Management Association

HOTEL & HOSPITALITY
ADMINISTRATION

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แนะนำหลักสูตรการบริหารโรงแรมปรับปรุงใหม่ AMPX22/2563

เรียน ท่านผู้ประกอบการ

ในปี 2563 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม เผชิญวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 5 ทศวรรษของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โรงแรมต้องเผชิญวิกฤตครั้งใหญ่จากไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ผลกระทบเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมการบิน โรงแรม บริษัทนำเที่ยว และธุรกิจเกี่ยวเนื่องทำให้เกิดความจำเป็น สำหรับสายการบินเกือบทั่วโลกต้องหยุดทำการบิน โรงแรมต้องปิดบริการ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและบุคลากรที่เกี่ยวข้องต้องตกงานหลายร้อยล้านคนทั่วโลก สมาคมฯ จึงได้เห็นความจำเป็นในการที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการจัดการให้เหมาะสม และทันสมัยที่จะแก้ปัญหาวิกฤตต่าง ๆ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการธุรกิจโรงแรมแบบ New Normal” สำหรับเจ้าของโรงแรม มีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่บริหารกิจการด้วยตนเอง (self managed) เพื่อเป็นการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก หลักสูตรนี้ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวโน้มของการพัฒนาอุตสาหกรรมโรงแรมของโลก

สมาคมการบริหารโรงแรมไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลาง และขนาดเล็กในด้านการบริหารจัดการมาโดยตลอดกว่า 15 ปี สมาคมฯ ได้พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง มีการฝึกอบรมเป็น Modular Course Training โดยมีวิทยากรเฉพาะในแต่ละ Module และวิทยากรพิเศษที่เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดห้องพักแบบออนไลน์มาให้ความรู้เรื่องการตลาดสมัยใหม่

สมาคมฯ ได้กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนไม่เกิน 15 ราย ในหลักสูตรนี้ สมาคมฯ ได้ใช้โรงแรมจำนวน 9 แห่งเป็นสถานที่อบรมเพื่อเป็นทัศนศึกษาสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมให้ได้เรียนรู้วิธีการจัดการต่างๆ ของโรงแรม เพื่อให้สมาชิกที่เข้าร่วมรับการอบรมได้มีประสบการณ์ และโอกาสทำความรู้จักทัศนียภาพเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการโรงแรมในอนาคต

ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้เตรียมเปิดรับสมัคร หลักสูตร AMPX รุ่นที่ 22/2563 ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 พร้อมหนังสือนี้ สมาคมฯ ได้แนบรายละเอียดหลักสูตร หากท่านสนใจเข้ารับการอบรมหรือต้องการคำปรึกษาใด ๆ กรุณาติดต่อคุณรัชนิวรรณ รองเลขาธิการสมาคมการบริหารโรงแรมไทย หมายเลขโทรศัพท์ 08 9410 4150, 08 1615 2333 และส่งใบสมัครได้ทาง Email: thma2555@gmail.com หรือเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.thma.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล รัตนวิระกุล)

นายกสมาคม